

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 3706 /TCT - ĐTN
V/v Trả lời kiến nghị tại hội
nghị đối thoại doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2005

Kính gửi: Công ty Nhà thép tiền chế Zamil,
(Địa chỉ: Xã Quang Tiến - huyện Sóc Sơn - TP Hà Nội)

Trả lời các câu hỏi của Công ty tại cuộc hội nghị đối thoại với các doanh nghiệp đối với lĩnh vực thuế và hải quan năm 2005, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Câu hỏi: Công ty có trụ sở chính ở Hà Nội và Chi nhánh sản xuất ở Đồng Nai và có thuế GTGT đầu ra luôn lớn hơn thuế GTGT đầu vào và có tỷ lệ xuất khẩu khoảng 50%. Công ty kiến nghị nộp thuế GTGT và quyết toán thuế cho cả hai cơ sở sản xuất tại trụ sở chính.

Trả lời: Tại điểm 2, Mục I, điểm 2 Mục II Phần C Thông tư số 120/2003/TT-BTC thì việc kê khai nộp thuế GTGT như sau:

+ Các cơ sở hạch toán độc lập và các cơ sở hạch toán phụ thuộc như Chi nhánh, cửa hàng... có tư cách pháp nhân không đầy đủ, có con dấu và tài khoản tại ngân hàng trực tiếp bán hàng hoá, dịch vụ phát sinh doanh thu phải kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ tại địa phương nơi cơ sở kinh doanh đóng trụ sở.

+ Trường hợp cơ sở hạch toán phụ thuộc ở khác địa phương nơi đóng trụ sở của Công ty, không có tư cách pháp nhân, không có con dấu và tài khoản tiền gửi trực tiếp bán hàng hoá, dịch vụ phát sinh doanh thu thì cơ sở hạch toán phụ thuộc phải kê khai nộp thuế GTGT tại địa phương phát sinh doanh thu theo tỷ lệ 2% trên doanh thu chưa có thuế GTGT đối với hàng hoá dịch vụ thuộc đối tượng áp dụng thuế suất 5% và tỷ lệ 3% trên doanh thu chưa có thuế GTGT đối với hàng hoá dịch vụ thuộc đối tượng áp dụng thuế suất 10%. Số thuế GTGT đã nộp tại Chi nhánh được tính vào số thuế GTGT đã nộp tại trụ sở chính. Việc quyết toán thuế GTGT sẽ được thực hiện tại trụ sở chính tại Hà Nội.

Như vậy căn cứ qui định nêu trên, Công ty có thể lựa chọn việc kê khai nộp thuế GTGT phù hợp với hoạt động của Công ty và phù hợp với qui định hiện hành của Bộ Tài chính. Đề nghị của Công ty được nộp thuế, quyết toán thuế ở cả hai nơi tại trụ sở chính, Tổng cục thuế ghi nhận và nghiên cứu.

Tổng cục thuế trả lời đề Công ty biết và đề nghị Công ty liên hệ với Cục thuế địa phương để được hướng dẫn thực hiện.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Vụ Chính sách thuế - BTC;
- Cục thuế TP Hà Nội
- Ban PCCS, TTHT;
- Lưu: VT (2b), ĐTNN (2b)-9

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG



Phạm Văn Huyền